

ดีแม่..!!! การลงบทความในบล็อกนี้เพื่อ run
ตัวเลขแรงสถิติจำนวนอย่างรวดเร็ว!!!

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ไม่ต้องการอันดับ 1

แต่ต้องการพิสูจน์เคล็ดลับการทำให้ตัวเลขrun

ให้เร็วเพื่อได้ค่าสถิติตัวเลข

โดยปกติท่านทั้งหลายที่เห็นดิฉันลงบล็อกจะลงแบบเชิงช้ำค่อย

เป็นค่อยไปเพื่อสลับให้คนอื่นลงบ้าง

ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็ต้องการเช่นนี้

(เสียงกระซิบมาบ่อยมากจากเพื่อนๆ)

คือมีส่วนร่วมในการนำบทความมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้อ่าน

เห็นใจในบทความดีๆบางครั้งถูกดันลงจนอ่านไม่ทัน

แต่ก็ขอบพระคุณ(ท่านคุณครูอดิศร

) แอดมินที่ปรับ**สภาพโดยใส่ลัดหน้าบล็อก** ดิฉันชี้แจงวันนี้

เพราะมันค้างคาใจและ

อึดอัดใจตัวเองและบุคคลหลายคนที่พูดคุยกันหลายครั้งแล้ว

แต่

ที่ดิฉันเปลี่ยนไปในการลงบล็อกแบบเร็วๆลวกๆช่วงหลังๆที่ผ่าน

มา เนื่องจาก

ดิฉันต้องการพิสูจน์ความจริงบางอย่างและดิฉันชอบความยุติธรรม

และถูกต้อง ดิฉันลงบล็อกไม่ได้ลงแค่ออกใจ

พยายามลงให้ใครก็ตามที่เข้าไปดู สบายตา สบายใจ

ทั้งสี่สี่แน่นอนขอความเพื่อให้สรุปความคิดรวบยอดของแก่นแท้เนื้

อหาสาระว่าอย่างไร?

จะได้ไม่เสียเวลาอ่านมากเกินไปที่ควรเพราะยังมีบล็อกดีๆ บทความดีๆที่คุณครูหลายท่านนำมาเสนอเผยแพร่ให้อ่านอีกเยอะแยะต่องไป

ดิฉันขอออกตัวว่าดิฉันไม่ต้องการอันดับ 1 แต่ไหนแต่ไร ไม่ใช่พูดแล้วไม่รักษาคำพูด...

การกระทำลงบทความแบบเร็วๆๆเร็วๆๆผิดวิสัยซึ่งปกติดิฉันจะเน้นคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระ และบทความ

วิเสกษที่วาดูดีมากกว่า พยายามให้อ่านง่ายขยายตัวโต

บางท่านอาจจะมีปัญหาสายตา ดิฉันเข้าใจ

แต่ที่อันดับเปลี่ยนวันนี้

ดิฉันต้องการเปิดเผยวิธีลัดเร่งrunตัวเลขการลงบทความ

ให้ทราบ **ถ้าจะทำ ทุกคนทำได้ แต่ ถ้ามัวทำไปทำไม?**

ทำแล้วได้อะไร ก็เปล่า..!

การคลิกลงบทความวางๆหรือคลิกบทความเดิมๆลงๆๆซ้ำๆๆแ

ลวคอยมาลบออก ตัวเลขการลงบทความมันจะrunมาเอง

โดยชนิดขึ้นมาเยอะแบบเหลือเชื่อ

ดังนั้นบางท่านยังไม่ทราบคงจะนึกกังมาก

ในจำนวนตัวเลขวางลงบทความได้เยอะจริงๆแล้วดิฉันก็ลองลง

ซ้ำๆไม่กี่ครั้งตัวเลขมาเยอะในเวลาพริบตาเดียว

..(ไม่เชื่อลองดูนะคะ)

อันนี้คือวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการทำที่ไร้สาระ.

(เพราะไม่เห็นมีประโยชน์..อะไรนอกจากตัวเลขเยอะแค่นั้น)

การทำเช่นนี้ดิฉันต้องกราบขออภัยชาวบล็อกทุกท่าน

ดิฉันไม่มีเจตนาจะลงเพื่อเบียดๆบทความท่าน

เท่าที่สังเกตดูมาศึกษามานานพอสมควร

บอกได้ว่าหลายเดือนมาแล้ว

จนได้ข้อสรุปจึงเรียนท่านมาให้ทราบ ว่าดิฉันมีเหตุผล
คือวันนี้ดิฉันต้องการพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่า ถ้าจะทำ
ทำได้ไม่ยาก ทุกคนทำได้
แต่เราไม่เคยทำ แมแต่คิดก็ยังไม่เคยคิด นี่
ลองทำเพื่อให้เห็นผลจริงเมื่อคืนนี้เพื่อพิสูจน์ดู...ก็เลยรู้ความเป็น
จริง!!!

ท่านไม่เชื่อลองดูก็ได้ นะคะ ไม่หวังวิชา ไม่หวังอันดับ
หลังจากนี้ดิฉันจะลงบทความเรื่อยๆๆ ของดิฉันเช่นเดิมต่อไป..
ขอบพระคุณทุกท่านที่เสียเวลาอ่านเพื่อทราบความเป็นจริง
แต่ยอมรับนะว่าคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องอดทน ขยัน ใจสู้
เยี่ยมจริงๆขอบคุณคะ...หากคนพบวิธีอื่นจะนำมาเรียนเสนออีกร
งคะ